

Giao lưu gắn kết tình bạn hữu nghị giữa học sinh Việt Nam & Singapore tại UMS

Ngày 15 tháng 5, Đoàn học sinh đến từ Singapore đã có chuyến hành trình trải nghiệm không gian giao lưu văn hoá, học tập tại trường THCS Ngoại ngữ.

Không gian gặp gỡ, làm quen đầu tiên tại Homies A2 với sự tung bừng, hứng khởi của trò chơi “Phá băng” để sẵn sàng giao lưu, kết nối cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm thú vị tại UMS. Tiếp nối chương trình là phần Giao hữu thể thao với những hoạt động như kéo co, nhảy dây, bóng đá, cầu lông, cờ vua và các trò chơi dân gian Việt Nam. Những bạn học sinh Singapore thực sự ấn tượng và đã hết mình trong các trò chơi, tham gia tích cực các

hoạt động tương tác thú vị. Đầu giờ chiều, các bạn học sinh trong đoàn trải nghiệm đã hào hứng tham gia hoạt động tham quan trường học với những không gian lớp học thú vị, ấn tượng. Đặc biệt thử thách chụp ảnh với những yêu cầu đã thể hiện rõ được tinh thần đoàn kết, gắn bó khăng khít giữa các thành viên đội nhóm trong đoàn học sinh UMS – Singapore. Chuỗi hoạt động cuối cùng của hành trình trải nghiệm đã khơi dậy những sợi dây tình bạn gắn kết bền chặt. Đó là khoảng không gian lớp học cùng hoạt động Workshop nghệ thuật – Vẽ tranh theo nhóm nhỏ về chủ đề Tình bạn đẹp. Sự gặp gỡ và trao đổi văn hoá



học tập này đã tạo điều kiện tuyệt vời cho học sinh UMS và học sinh tại Quốc đảo Sư tử có thêm những sợi dây gắn kết tinh thần bền chặt. Đoàn học sinh UMS và Singapore đều rất vui và trân quý những giây phút được đồng hành cùng nhau, chủ động kết nối và xây dựng những tình bạn đẹp, hồn nhiên, trong sáng. Hi vọng

rằng trong tương lai gần, UMS sẽ đón thêm nhiều đoàn học sinh trải nghiệm của các quốc gia khác trên thế giới để cùng nhau sẻ chia, cùng nhau phát triển, cùng nhau hoà nhập, cùng nhau trải nghiệm,... Chúc mừng Đoàn học sinh trải nghiệm học tập đã có những hành trình tuyệt vời đồng hành cùng nhau. [Xem thêm](#)

KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ



Cô Triệu Nguyễn Huyền Trang là lớp trưởng của Khóa 1 chương trình Thạc sĩ Truyền thông số và Xuất bản (INFOCOM). Sau tốt nghiệp năm 2021, cô Huyền Trang đang hoạt động năng nổ và là cá nhân có uy tín trong lĩnh vực truyền thông.

Hiện, cô Triệu Nguyễn Huyền Trang là giảng viên truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao. IFI đã có buổi trao đổi ngắn với cô Huyền Trang về cảm nhận của cô sau khi nhận học bổng France Excellence. Thầy Cô tại Khoa Quốc tế

HỌC VIÊN THẠC SĨ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG CỦA IFI NHẬN HỌC BỔNG FRANCE EXCELLENCE

Pháp ngữ (IFI) đã chứng kiến quá trình học tập và công tác của cô Triệu Nguyễn Huyền Trang và luôn luôn đánh giá cao thái độ nghiêm túc, sự say mê và nhiệt huyết của cô trong công việc. Tính cách chủ động, sự sáng tạo và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ của cô đã đóng góp một phần không nhỏ đối với cả cộng đồng học thuật tại IFI. Sau khi tốt nghiệp tại IFI, cô Huyền Trang giảng dạy tại Khoa Truyền Truyền thông và Văn hoá đối

ngoại tại Học viện Ngoại giao. Bên cạnh đó, cô vẫn tiếp tục đồng hành cùng IFI trong rất nhiều hoạt động, đặc biệt là với chương trình thạc sĩ INFOCOM và các hội thảo chuyên ngành về truyền thông. Sự đóng góp và cam kết của cô đã góp phần làm cho môi trường học tập và nghiên cứu tại IFI trở nên phong phú và sôi động. IFI tự hào về những thành tựu và đóng góp của cô Huyền Trang. [Xem thêm](#)